



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๘๓๐

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑๐ ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 65/2564 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

ข่าวผู้บริหาร

- 1๐1 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว
- 1๐1 กทม. ร่วมประชุมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ
- 1๐1 กทม. เตือนลูกหลานใส่ใจเผ่าระวังผู้สูงอายุ
- 1๐1 เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าในตลาดนัดจตุจักร ลดความเสี่ยงโควิด-19
- 1๐1 เตือนผู้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรก เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัดหมาย
- 1๐1 กทม. เข้มตรวจสอบสถานบริการ สถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

ข่าวสำนัก

- 1๐1 กทม. ยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ ปี 64 และงดกิจกรรมพิเศษภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

ข่าวสำนักงานเขต

- 1๐1 ประเวศเปิดให้บริการงานด้านทะเบียนเคลื่อนที่
- 1๐1 หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- 1๐1 หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- 1๐1 บางกอกน้อยแจ้งการให้บริการงานทะเบียนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
- 1๐1 ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร**รวมพลังจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงทัศนียภาพริมคลองลาดพร้าว**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้สนองนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยวันนี้ (8 เม.ย. 64) เวลา 08.00 น. นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด คู คลอง และปรับปรุงทัศนียภาพริมคลองลาดพร้าว โดยมี นายสมศักดิ์ ชาดิสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC) รามอินทรา ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดถนนอมมิตร มูลนิธิกระจกเงา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณวัดบางบัว ถนนผลาสินธุ์ เขตบางเขน

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาด ทาสีราวสะพาน จุดพักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนนผลาสินธุ์ (ช่วงถนนผลาสินธุ์-วัดบางบัว) การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพทาสีกำแพงวัดบางบัว จำนวน 15 รางวัล ปล่อยแถวจิตอาสา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเรือ รณรงค์ สร้างการรับรู้ เรื่อง การไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง แหล่งน้ำ และการลดมลพิษ ฝุ่นละออง PM_{2.5} ตลอดแนวด้านหน้าวัดบางบัว จากนั้นรองผู้ว่าฯ สกลสิทธิ์ และคณะเยี่ยมชมผลงานการวาดภาพ “แต้มสีเติมฝัน” ของสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางเขน และเทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

กทม. ร่วมประชุมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ

(8 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางคิลปสวีย์ ระเบียบแสงสุรีย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดเอกภาพ ในการปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมนี้ ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ กองทัพอากาศที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองลาดพร้าว ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างเขื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองเปรมประชากร และแผนการพัฒนาคลองแสนแสบ และคลองสาขา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินการ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ 2.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 3.คณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง และ 4.คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วต่อไป

----- (อรรจน์ชญาน์...สปส. รายงาน)

กทม. เตือนลูกหลานใส่ใจเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

(8 เม.ย. 64) นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปีจะเวียนมาอีกครั้ง กรุงเทพมหานครตระหนักดีว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด ลูกหลานและคนในครอบครัวจึงสมควรที่จะตอบแทนคุณงามความดีให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครอง มีสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพลัง มีศักยภาพในตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบาง และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จึงขอให้ลูกหลานช่วยกันระมัดระวังผู้สูงอายุ ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด-19 มาแพร่กระจายสู่คนในบ้าน และขอให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ โอกาสนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานสืบไป

----- (มทิศา...สปส. รายงาน)

เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าในตลาดนัดจตุจักร ลดความเสี่ยงโควิด-19

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2564 กำหนดมาตรการส่งเสริมการค้าในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้ 1. ให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวรสามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา 18.00 น. 2. ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้จนถึงเวลา 22.00 น. เว้นวันจันทร์ที่ห้ามทำการค้าเพื่อทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้ารวมทั้งขุดลอกรางระบายน้ำ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณรอบหอนาฬิกา โดยกำหนดเริ่มมาตรการดังกล่าวในเดือนเมษายน นั้น

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จึงขอเลื่อนการค้าตามมาตรการส่งเสริมการค้าในตลาดนัดจตุจักร ทั้ง 3 มาตรการออกไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวได้ในเดือนพฤษภาคมนี้หรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักรยังเปิดทำการค้าขายตามปกติในส่วนในตลาดต้นไม้ เปิดขายในวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี และแผงค้าในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

เตือนผู้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรก เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัดหมาย

(8 เม.ย. 64) นายชินทร์ ศิริภาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชิโนแวค (Sinovac) เข็มแรกไปแล้ว ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นประสิทธิภาพของวัคซีน อย่างไรก็ตามหากมีข้อขัดข้องไม่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนด จะต้องนัดหมายเพื่อรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 1 สัปดาห์หลังพ้นกำหนดนัดหมายเดิม เพื่อให้ร่างกายยังคงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เต็มประสิทธิภาพของวัคซีน โดยขอให้ปรึกษาและเลื่อนนัดหมายกับสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่บริเวณตลาดบางแค กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบริเวณตลาดบางแค เมื่อวันที่ 17 - 19 มี.ค. 64 ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (ตลาดบางแค) และวันที่ 20 - 22 มี.ค. 64 ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ (ด้านหลังตลาดบางแค) สำหรับเมื่อวานนี้ (7 เม.ย. 64) เป็นวันกำหนดนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 จำนวน 705 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ยังไม่มารับวัคซีนตามกำหนดนัดอีก จำนวน 176 คน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 ติดต่อได้ที่ สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2883 เพื่อขอรับคำปรึกษาและนัดหมายการรับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

----- (ณัฐวดี...สปส. รายงาน)

กทม.เข้มตรวจสอบสถานบริการ สถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(8 เม.ย. 64) นายชาติวี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร กำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงาน การดูแลความสงบเรียบร้อย ของ ศบค.กทม. ซึ่งมีสำนักเทศกิจเป็นเลขานุการฯ ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อควบคุมสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจัดชุดตรวจ ให้คำแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พรอมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อกำชับให้เจ้าของ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ชุดตรวจบูรณาการจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ มิให้ฝ่าฝืนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค (ฉบับที่ 22) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ โดยเฉพาะจุดบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำมาตรการป้องกันโรคให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ เช่น เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T ได้แก่ D - Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M - Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H - Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบายหรือได้รับเชื้อโควิด -19 และ T - Thachana ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง ทั้งยังมีมาตรการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีพบการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เช่น การเปิดร้านเกินเวลาที่กำหนด หรือพบว่าผู้ใช้บริการอยู่ในร้าน หลังเวลา 23.00 น. หรือพบสถานบริการลักลอบเปิดให้บริการหลังเวลาที่ได้รับอนุญาต

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

กทม. ยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ ปี 64 และงดกิจกรรมพิเศษภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

นายสมบุญ หอมมาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จากสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค ซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ และมีประชาชนติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ประกอบกับนายกรัฐมนตรีนัดเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 ที่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน ระบุกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งการ ดังนั้น เพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร จึงขอยกเลิกการจัดงานเทศกาล มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งดการจัดงานกิจกรรมสงกรานต์ หากมีความจำเป็นไม่สามารถงดการจัดงานดังกล่าวได้ ขอให้พิจารณา การจัดงานกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนะนำให้ประชาชน ใช้วิธีการสงฆ์พระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการดื่มชาหรือเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งมีขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ งดเว้นการดื่มหน้าจากแก้วเดียวกัน กรณีเดินทางไปท่องเที่ยว ต่างจังหวัดให้ศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-14 เม.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. กรุงเทพมหานคร ของคณะกรรมการพิเศษภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ กิจกรรมพายเรือคายัก การแสดงดนตรี และกิจกรรมของดี 50 เขต โดยประชาชนยังสามารถเที่ยวชมตรอกศิลปะ (Art Alley) และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า ในพื้นที่ได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง กรุงเทพมหานครได้มีการตรวจคัดกรองและการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็กอินเมื่อเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

ประเวศเปิดให้บริการงานด้านทะเบียนเคลื่อนที่

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายขยายการบริการด้านงานทะเบียนด้วยรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการด้านงานทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสำนักงานเขต โดยประชาชนสามารถขอรับบริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) และตัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน สำหรับพื้นที่เขตมีกำหนดออกให้บริการในวันที่ 19-23 เม.ย. 64 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ จึงขอเชิญชวนประชาชนรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2328 8981 ต่อ 6363

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 10 เม.ย. 64 เวลา 04.00-09.00 น. บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า ตั้งแต่แยกสรรพาวุธ ถึงคลองบางอ้อ / พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ วันที่ 10 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณเกาะกลาง ถ.เทพรัตน ผังซาเข้า ตั้งแต่เสาตอม่อ 04/16-04/05 วันที่ 12 เม.ย. 64 เวลา 05.00-08.00 น. ถ.อุดมสุข ผังซาเข้า ตั้งแต่ตรงข้าม ช.อุดมสุข 7 ถึงแยกอุดมสุข และเวลา 09.00-12.00 น. ถ.สรรพาวุธ และ ถ.เทพรัตน ผังซาออก และวันที่ 17 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณเกาะกลาง ถ.เทพรัตน ผังซาเข้า ตั้งแต่เสาตอม่อ 03/17-03/10 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2173 5269

เขตปทุม พัฒนาทำความสะอาดล้างสะพานลอยและราวสะพาน เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 12 เม.ย. 64 ตั้งแต่ ช.เสรีไทย 9 ถึง ผังตรงข้ามโรงเรียนชินวร บริเวณ ถ.เสรีไทย วันที่ 14 เม.ย. 64 หน้าตลาดอินทราภิรักษ์ ถ.นวมินทร์ วันที่ 15 เม.ย. 64 ปาก ช.นวมินทร์ 42 ถ.นวมินทร์ วันที่ 17 เม.ย. 64 ตั้งแต่คลองรหัส ถึงคลองบางเตย บริเวณ ถ.เสรีไทย ผังเลขคู่ / พัฒนาทำความสะอาดล้างทางเท้าและผิวจราจร เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 13 เม.ย. 64 ตั้งแต่ ช.นวลจันทร์ 56-50 บริเวณ ถ.นวลจันทร์ และวันที่ 16 เม.ย. 64 ตั้งแต่ตรงข้าม ช.รามอินทรา 40 แยก 8 ถึง แยก 33/1 บริเวณ ถ.รามอินทรา 40

เขตวังทองหลาง วันที่ 13 เม.ย. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ช.รามคำแหง 21 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 14 เม.ย. 64 ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ช.ลาดพร้าว 83 ช.รามคำแหง 21 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 15 เม.ย. 64 ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 วัดสามัคคีธรรม และริมคลองแสนแสบ และวันที่ 16 เม.ย. 64 ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ช.ลาดพร้าว 96, 100 และโบสถ์แม่พระกุหลาบทิพย์ ช.ลาดพร้าว 124 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตมีนบุรี วันที่ 12-13 เม.ย. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.นิมิตใหม่ ทั้งผังซาเข้าและซาออก ตั้งแต่แยกตัด ถ.สุวินทวงศ์-ช.นิมิตใหม่ 8

เขตทวีวัฒนา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 10-11 เม.ย. 64 บริเวณ ถ.ทวีวัฒนา(ฝั่งใต้) ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ตลาดเวสต์มาร์เก็ต ถึงสุดพื้นที่ และถนนสายรองในพื้นที่ และวันที่ 12-13 เม.ย. 64 ถ.ทวีวัฒนา(ฝั่งใต้) ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ร้านอาหารให้ความรัก ถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และถนนสายรองในพื้นที่

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 13 เม.ย. 64 สะพานข้ามคลองบัวลอย ถ.ลาดกระบัง และ ช.ลาดกระบัง 34/1,2 และวันที่ 14 เม.ย. 64 ช.ร่มเกล้า 17 และสะพานข้ามคลองบัวเกาะ ถ.ลาดกระบัง

เขตประเวศ วันที่ 16 เม.ย. 64 ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถ.อ่อนนุช ช.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช.28 ถ.ศรีนครินทร์ ช.สุภาพงษ์ ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าปากซอยทางเข้าโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถึงหน้าร้านต้มยำหัวปลา ถ.สุขาภิบาล 2 ช.12 ถ.คูขนานกาญจนานิกิเชก ตั้งแต่หน้าปากซอยทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงหน้าหมู่บ้านบลูเลอวาด และ ถ.คูขนานมอเดิร์นเวย์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถึงหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และ เครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตบางนา เวลา 09.00–12.00 น. วันที่ 11 เม.ย. 64 บริเวณชุมชนร่วมพัฒนา ช.สุขุมวิท 70/5 และวันที่ 18 เม.ย. 64 ชุมชนร่วมใจประเสริฐ ช.สุขุมวิท 70/5 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตปทุม วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านศุภาลย์วิลล์ ช.นวลจันทร์ 64

เขตตลิ่งชัน เวลา 09.00–12.00 น. วันที่ 10 เม.ย. 64 ณ ชุมชนวัดจำปา และวันที่ 11 เม.ย. 64 หมู่บ้านเมืองเพชรวิลา และหมู่บ้านบูรพาวิลา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2424 1415 ต่อ 5474–5475

เขตมีนบุรี วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนพูนสิน 5 ช.รามคำแหง 172 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 02 540 7175

เขตทวีวัฒนา วันที่ 17 เม.ย. 64 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านจิตรนารา หมู่บ้านชลิดา หมู่บ้านเมืองดี ถ.ศาลาธรรมสพน์ สอบถามโทร. 0 2441 4973 ต่อ 5526

เขตสวนหลวง วันที่ 10 เม.ย. 64 ณ ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ ช.พัฒนาการ 51 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

----- (ปชส...เขต รายงาน)

บางกอกน้อยแจ้งการให้บริการงานทะเบียนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

นางสาวกนกวรรณ เขี้ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย เปิดให้บริการงานทะเบียนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ วันที่ 10 เม.ย. 64 เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน เวลา 08.00–16.00 น. และวันที่ 11–15 เม.ย. 64 เปิดให้บริการเฉพาะการแจ้งการเกิดและการตาย เวลา 08.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2433 0773

----- (ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมและควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนกุนยา โรคไข้ชิกา โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในวันที่ 16 เม.ย. 64 เวลา 09.30–15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา วัดทุ่งลานมา และมัสดิอันวาริชชุมชนะห์ จึงขอความร่วมมือ ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และ เก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)